



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาาระดับปริญญาโท
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) (ฉบับแก้ไข)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิต ศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ผลคะแนนเทียบ จาก 100 คะแนน จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
1	นันทพร	เมฆกกดาล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ผ่าน
2	มัชฌิมาพร	จันทาญ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ผ่าน
3	นันทวัฒน์	พิสัยสวัสดิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ผ่าน
4	ปณวรราช	พัลโลพิศ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ภาษาไทย	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
5	दनัย	วิไลแก้ว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
6	วรวรณีย์	สมศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
7	สุพรรณมา	แก้วพวงงา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
8	ชลธิชา	หมื่นจุม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ไม่ผ่าน
9	ดิวิษยา	รัชโพธิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
10	อรพิน	ไกรอ่อน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
11	พลอยไพลิน	ศุภบรรรัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาอังกฤษ	ผ่าน
12	ศรัญญา	ถิ่นคำเชิด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
13	กฤษณะ	ศรีกกโพธิ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
14	ชลพิพรธน์	อิมมนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
15	รุ่งนภา	พิลาสข	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
16	ณัฐนิชา	พรมสำโรง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	ไม่ผ่าน
17	วีระเดช	ศุภจิรกิตติ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
18	ฐิติยา	บึงชาลี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ผ่าน
19	ปริยานุช	โตชัยภูมิ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ผ่าน
20	วิกานดา	ราชไชยา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ผ่าน
21	ภัทรธิรา	ต่อवास	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
22	ฐิติกานต์	สว่างศรี	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ผ่าน
23	ธีระพงษ์	คีนรัมย์	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
24	จรัญชัย	โตมร	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
25	ธีรุตม์	กวินปณิธาน	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน
26	อริสรา	อุตทอง	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
27	รัตติณัฐ	อวยพรสง	ศึกษาศาสตร์	จิตวิทยา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
28	ธีราพร	พระสว่าง	ศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ผ่าน
29	ภัทรภูมิ	ทอนเสาร์	ศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ไม่ผ่าน
30	แพรวไพลิน	วงศ์สนั่น	ศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ไม่ผ่าน
31	ลวิชญา	ประทุมมาศ	ศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ผ่าน
32	ขวัญชนก	อุสาห์	ศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ไม่ผ่าน
33	พรภิรุณ	พลหมอ	ศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ไม่ผ่าน
34	ครองสุข	ทาทุ	ศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ไม่ผ่าน
35	วิมลรัตน์	สาพิราช	ศึกษาศาสตร์	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	ไม่ผ่าน
36	กัณฑ์ณ	ธรรมาจารุศิลป์	ศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการ	ไม่ผ่าน
37	สกุณา	ขุนวัง	ศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการ	ไม่ผ่าน
38	ธวัชมนชัย	บุญเทียม	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
39	ศรีนฤรัตน์	ปภาดาเชื้อตา	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
40	ศุภวิชญ์	แก้วนิวงศ์	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
41	สทรัพย์	พันธ์จันทร์	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
42	วุฒิชัย	สีเตา	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
43	นัฐพงษ์	นครศรี	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
44	สุพรรณษา	ตุ้มกาศ	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
45	อพัชชา	ศรีศาลา	ศึกษาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ผ่าน
46	กชมน	กาญจนะแก้ว	ศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
47	สุภาวดี	วิวัฒน์วรรษัย	ศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
48	ชญาณิชฐ์	โกษาแสง	ศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
49	วโรชา	ภูสิงห์	ศึกษาศาสตร์	การศึกษาปฐมวัย	ไม่ผ่าน
50	วรนันท์ชนก	มิตรสันเทียะ	คณะการบัญชีและการจัดการ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
51	ภัทรภรณ์	ศรีบุญเรือง	คณะการบัญชีและการจัดการ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
52	พิมพ์พัฒน	เพ็งพล	คณะการบัญชีและการจัดการ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
53	นันทิตา	เสียงล้ำ	คณะการบัญชีและการจัดการ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
54	ธนิตยา	ผลสว่าง	คณะการบัญชีและการจัดการ	บัญชีมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
55	วิศรุตดา	คงทอง	คณะการบัญชีและการจัดการ	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	ไม่ผ่าน
56	กิตติญาณี	ศาลางาม	คณะการบัญชีและการจัดการ	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	ไม่ผ่าน
57	นัฐพล	หะนันตะ	คณะการบัญชีและการจัดการ	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
58	กาญจนา	ไชยฤกษ์	คณะการบัญชีและการจัดการ	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	ไม่ผ่าน
59	อติศร	บุรินรัมย์	คณะการบัญชีและการจัดการ	การจัดการสมาร์ตซิติ์และนวัตกรรมดิจิทัล	ไม่ผ่าน
60	อังศุภา	น้อยมนตรี	คณะการบัญชีและการจัดการ	การจัดการสมาร์ตซิติ์และนวัตกรรมดิจิทัล	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
61	นรินทร	ทับแสง	คณะการบัญชีและการจัดการ	การจัดการสมาร์ตซิติ์และนวัตกรรมดิจิทัล	ไม่ผ่าน
62	จันทร์ทิมา	จิตตะยโคธร	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
63	ณชยกร	ประยงค์ทรัพย์	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ผ่าน
64	วาทีณี	สุดตา	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	ไม่ผ่าน
65	อาทิตย์	อาจเจริญ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
66	ศรารุณี	สิงห์ทอง	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
67	กาญจน์กนก	แซ่เต็ง	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
68	ฐิติพงษ์	นระทัต	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
69	อริศรา	วิฑูรศิลป์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
70	รุจิโรจน์	ซารัมย์	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
71	นิศารัตน์	สมบุญรัตน์น้อย	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
72	อัญพิชา	รงค์จำเริญ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
73	วชิรเกียรติ	สวนพันธ์นอก	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	การเมืองการปกครอง	ไม่ผ่าน
74	สุดารัตน์	ปะทุมตะ	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
75	ฉัตรชัย	พิมพ์พา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
76	ชลิตา	กรมลคร	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ไม่ผ่าน
77	อิทธิวิท	จันละบุตร	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
78	คมชาญ	โยธาช้าง	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ผ่าน
79	ณัฐวัตร	จันทร์วงศ์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
80	ศตวรรษ	มาโลศรี	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
81	ทศพร	คำพลทัน	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
82	กัลยาภรณ์	คิดชัย	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
83	มลลรินทร์	ศิริวิพัฒน์ชัย	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
84	พงศ์สันต์	รับประภา	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
85	อมรรัตน์	ไม้ทองศรี	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ผ่าน
86	นราธิป	ทิพมณี	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน
87	เกศราวดี	เกตุวงศ์	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ผ่าน
88	พัชริดา	วีระพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
89	อมรรัตน์	นรสาร	คณะวิทยาศาสตร์	สหวิทยาการการจัดการสถิติ	ไม่ผ่าน
90	เจตติลก	โคตรมณี	คณะวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ผ่าน
91	เมย์วดี	ชินคำ	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ไม่ผ่าน
92	อรอนงค์	แก้วมะณี	คณะวิทยาศาสตร์	ชีววิทยา	ไม่ผ่าน
93	กฤษณพล	เกิดศรีทอง	คณะวิทยาศาสตร์	ชีววิทยา	ผ่าน
94	จุฑามาศ	ทองจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ศึกษา	ผ่าน
95	มะลิวัลย์	แถบทอง	คณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
96	พิมพ์ไฉ	วุ่นอภัย	คณะวิทยาศาสตร์	พลังงาน	ไม่ผ่าน
97	ปรีชา	แนวจำปา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ไม่ผ่าน
98	นวพร	โคตรสาร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
99	อรรณพ	แสงอุบล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ผ่าน
100	ภัทรพล	วงษ์ศิลป์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ผ่าน
101	นัฐวัฒน์	อะมะมุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน
102	เปรม	เกษร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน
103	วุฒิชัย	ศรีหลง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน
104	ปราบบราม	โยวะผุย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
105	จารุวัฒน์	พรมหา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมโยธา	ไม่ผ่าน
106	วัชรพงษ์	เสวาร์ภย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	ไม่ผ่าน
107	สาธิต	บัวหลวง	คณะวิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
108	ธนภัทร	เด่นดี	คณะวิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน
109	ปฐพี	ลั่นบุตร	คณะวิทยาการสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ผ่าน
110	ธนวิษ	คอบนาค	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อมฤมิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
111	นาวาริน	พิพุด	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อมฤมิต	ไม่ผ่าน
112	กรกมล	ปัทมาพงษ์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อมฤมิต	ผ่าน
113	คุณานนท์	มงคลสิน	คณะวิทยาการสารสนเทศ	สื่อมฤมิต	ไม่ผ่าน
114	จุฬารัตน์	ใจหาญ	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
115	ณัฐพล	สุบงกช	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
116	ศิริสพล	หงษ์อุดร	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	สิ่งแวดล้อมศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
117	อภิสิทธิ์	ลອງปลิว	คณะเภสัชศาสตร์	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	ไม่ผ่าน
118	พลาญชุมพล	อินานันท์	คณะเภสัชศาสตร์	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	ไม่ผ่าน
119	เจษฎา	วีริยาสรร	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
120	วิกานดา	ตั้งประเสริฐ	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
121	ฐปกรณ์	ศรีโสภกา	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
122	ตมิศนรา	ภูเกิดพิมพ์	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
123	ศุภาภิญญา	แทนม้วน	คณะเภสัชศาสตร์	เภสัชกรรมคลินิก	ผ่าน
124	กรธิดา	เชื่อนคำ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
125	สามารถ	หลงสอน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
126	ฐานันท์	ชัยบาล	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
127	ศัทธียา	โสตาปัดชา	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
128	สุภาพร	ศรีคูเมือง	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
129	ศรัญญา	ศรีอ่อน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
130	จตุรงค์	ศรีบุรินทร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
131	จิราภรณ์	โพธิ์แก้ว	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
132	รัชฎาภรณ์	ดอนน้อยไม้	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน
133	ศุภักดิ์ษร	เมืองศรี	คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
134	ปกรณ์เกียรติ	ศาตราวุธ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
135	นภัทร	พิมพ์ภักดี	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
136	ทิพย์เกษร	สว่างวงษ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
137	นัฐวุฒิ	นัยจิตร์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
138	พลกฤต	วะชุม	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
139	ทัศนีย์	ภิบาลสิงห์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
140	กนกพร	พรภิรมย์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
141	สุพัฒตรา	ทองป่อ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
142	วรชมน	หิรัญคำ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
143	จันทร์เพ็ญ	รินทะ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
144	ศิริลักษณ์	เจริญสว่าง	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
145	ฐิติรัตน์	วังธนันท์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
146	สิริกัญญา	พูลเพิ่ม	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
147	วรรณพร	เทียนไชย	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
148	ชิตชนก	กลางประพันธ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
149	วรวิทย์	สีละโคตร	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
150	ทิพย์รัตน์	โพธิ์ศรี	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
151	ชไมพร	ชาญตะกั่ว	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
152	ประภานันท์	แวงวรรณ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
153	ศิริวรรณ	โพทะมาต	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
154	ชัยวัฒน์	น้อยสีมูม	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
155	พงศ์ดนัย	ประเสริฐศรี	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
156	ศุภาพิชญ์	บริบูรณ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
157	ธนกิจ	ฤทธิ์ศรี	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
158	ธนสนันท์	ปอทอง	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
159	ณัฐธินิษา	สุทธิประภา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
160	จุฬารัตน์	จอมทอง	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
161	พิริยา	ลักษร	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
162	ศุชาทิพย์	วงเจริญ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
163	กนกวรรณ	บุญเต็ม	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
164	รัชฎาภรณ์	บุญอรัญญา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
165	วรรณวลี	คงชัย	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
166	พิชญา	หงษ์ศิริญา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
167	ศรัณย์	ศรีผิวจันทร์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
168	ธีรนนท์	วงพิมพ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
169	ชลิตา	เพชรชรินพันธ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
170	พิมพ์ภัทร	เชือมรัมย์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
171	ปิยาพร	จันทสุข	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
172	ณัฐวัฒน์	ศิริพันธ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
173	ชมพูนุช	อุคน้อย	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
174	จุฬาลักษณ์	โสมแผ้ว	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
175	หทัยชนก	พลลา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
176	ศรัณย์รัตน์	ป้องจันทร์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
177	นางนุสรรา	ศรีคะเนย์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
178	พิสิษฐ์	รจนัย	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
179	วสุนันท์	หินขาว	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
180	บัญชา	นันทะภา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
181	รุจณี	พิณรัตน์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
182	รัฐกุล	เสนารา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
183	เนติพงษ์	ปลากระโทก	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
184	สุภาพร	สังฆะเมณี	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
185	อพัทษา	ปัญญาใส	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
186	พินพิศญา	สันที	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
187	กัญญารัตน์	เพียรชนะ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
188	เกวลิน	แพงอนันต์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
189	พงษ์พิศกดิ์	แก้วลูน	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
190	อนรรฆอร	คำชาย	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
191	ยุธิษฐิระ	สุขสวัสดิ์	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
192	ณัฐนันท์	จงตามา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
193	ธนาทิพย์	นามยา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
194	อารยา	แสนโบราณ	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
195	ณัฐกานต์	กมลแสน	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ผ่าน
196	กิริดา	ทิทา	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
197	นัฐววรรษ	แสงทอง	ศึกษาศาสตร์	หลักสูตรและการสอน	ไม่ผ่าน
198	อชฌมาพัชญ์	เนียมมเกลี้ยง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
199	เบญจมาศ	ประทุมทอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
200	ธนวรรณ	พาสศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
201	ธิติสรรค์	บุชาทิพย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
202	สุตารัตน์	ปะโกติโย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
203	อาทิตยา	อโนพันธ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
204	อนัตตา	เจริญรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
205	จිරดา	สุวรรณไตรย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
206	ลัทธิพร	หนูจิตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
207	วันทาทิพย์	ตะตุง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
208	ธนพร	พลโยธา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
209	วัชชีราพร	สุดชา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
210	ดวงใจ	แสงเมือง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
211	ปาริชาติ	สายทองมาตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
212	นายรณชัย	หาระทา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
213	อรทัย	ไพโรพยอม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
214	สวัสดิ์พงศ์	ทองบ้านทุม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
215	ชไมพร	แก้วมูลมุข	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
216	นภารัตน์	นามทองใบ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
217	กัญญาณี	สอนวงแก้ว	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
218	เจตนันต์	กุลรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
219	เกศินี	ยิงเลิศ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
220	วเรช	อาจดวงดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
221	นพรัตน์	จิณโรจน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
222	ประภัสรา	ดงจารย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
223	ศศิณา	ละเวลี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
224	พรนิภา	สุวรรณปะกา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
225	วรวิช	ลาสิทธิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
226	ธนวรรษ	จุลสม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
227	ธีมาพร	ชุกริมนต์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
228	สุวัฒน์	เรื่อนใส	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
229	จินดารัตน์	ศรีจันทร์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
230	ณภัทร	โชติบุญ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ขาดสอบ
231	ศศิษา	ศรีธรรมมา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
232	ชลวรรัช	ศรีธร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
233	สุภาพร	สังข์ชุม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
234	อาภรณ์	อาจวิชัย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
235	ธนพงศ์	อรัญ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
236	ณัฐพงษ์	วิรุณพันธ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
237	อุไรพร	ปัตเทสา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
238	อชฌาพัชญ์	เนียมเกลี้ยง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
239	มาริษา	แสนกุล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
240	เตวิช	สีเนหะ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
241	อธิปัตย์	โคตพงศ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
242	วิระชา	ทักษิณ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
243	อรุณี	พองฟู	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
244	สิริธิดา	จิตอามาตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
245	พิษณุ	สอนคำหาญ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
246	วิภาวี	คำเอี่ยมดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
247	ศิริมล	วรรณสิงห์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
248	ประติมา	เหลาแก้ว	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
249	เกียรติศักดิ์	สิงห์ศรีโว	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
250	วุฒิชัย	ทองป่อ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
251	ทัตพร	อินทรีย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
252	อุบลวรรณ	บัวชาญ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
253	อรทัย	แสนบุญศิริ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
254	สุธิดารัตน์	รักกุศล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
255	นภัสกร	สอนเสนา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
256	เพชรรัตน์	มาตรา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
257	จุฑาทิพย์	จำปาทอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
258	สุภาภรณ์	บุราณดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
259	ณัฐพร	ชาวแขก	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
260	ฐิตินันท์	หันชัยศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
261	พรชนัน	จำปามูล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
262	ลิปปนนท์	การเกษ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
263	อมรรัตน์	สายเหนือ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
264	สุดารัตน์	สีหาวัตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
265	ภูมิพัฒน์	บุญเจิม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
266	ธาวินี	บุญจะนะ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
267	นพพนันท์	จันทกุล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
268	ธีรพันธ์	ศรีจันทิก	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
269	สุภาพร	สังข์ชุม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
270	กนกอร	ตุงไธสง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
271	ชนมภูมิ	สันกลาง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
272	มาลีรัตน์	ลีอนาม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
273	วรเชษฐ์	นาคนทรง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
274	อรวรรณ	แย้มกลาง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
275	มนัญชยา	แสนพงษ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
276	วิศรุต	คำภิรมย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
277	อภิวัดน์	หงษ์สิงห์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
278	นริศรา	วารินทร์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
279	จิรวรรณ	กองเกิด	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
280	เกศวลี	ดาวัณนา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
281	ณัฐรีณี	จันทพิมพ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
282	นันทวัฒน์	มหาฤทธิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
283	สุรนนท์	แสงภารา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
284	ฤทธิเกียรติ	นามเกษ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
285	รยา	วงษ์กมลชุนท์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
286	เจนจิรา	เลี้ยงสาย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
287	รัชฎาภรณ์	เที่ยงภักดิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
288	นงเยาว์	อุ้นจิตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
289	ภัทรวดี	มาตมุงคุณ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
290	นิตินัย	คนเพียร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ผ่าน
291	เสาวภา	ศิริตื่นลี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
292	ปฐวีกรรม	ศรีพลัง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
293	ญาณวุฒิ	บุตรสมบัติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
294	สุชญดา	จันทะไทย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
295	นางสาวณัฐ	หวายฤทธิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
296	ธีรภัทร	สุระคาย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
297	สุดารัตน์	ธรรมบุตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
298	ศศิภรณ์	พลหินกอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน
299	ชัยเทพ	ละของศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
300	ธนวัฒน์	ฤทธิรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
301	สุริยาอุธ	ดวงคำน้อย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
302	ณัฐนันท์	ฝายจะโป๊ะ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
303	ณัฐกมล	แผ่นดินแดง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
304	กาญจน์ลิริ	ภูษง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
305	บัณฑิต	ชิตนอก	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
306	วราภรณ์	ไชยรักษ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
307	แคทลียา	สามิบัติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
308	ศรัญญู	ชินดร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
309	ชิตชนก	ไตรนาถ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
310	นงรัตน์	ธานี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
311	กนกรัตน์	ศิริพรทุม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
312	ชนภา	ไชยงาม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
313	ปฐวี	ศรีพลัง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
314	พัชรวรรณ	สายโรจน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
315	ญาโณทัย	ฉาโสง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
316	ณัฐวดี	รุ่งวิสัย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
317	รัชนิกร	นาถละออ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
318	พีรวิชญ์	ศรีทะโร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
319	วิภาภรณ์	เกิดสิน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
320	พรพล	เทพไทยอำนาจ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
321	ณัฐวดี	ใต้พรหม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
322	รัตนา	แฝงฤทธิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
323	จิราภรณ์	ภูนาสูง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
324	นิศาตร์ศรี	ไตรยวงศ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
325	จันทร์จิรา	ผลาโชติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
326	ยุภาการ	เฉลิมพล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
327	สกุลวรรณ	แสงใส	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
328	ภัทรพร	ไม้दान	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
329	ฐกฤต	มิ่งขวัญ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
330	วัชรพร	ทีน้ำคำ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
331	สุเมธ	ประภาสโนบล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
332	วัชรภรณ์	แจ่มพงษ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
333	ปรเมษฐ์	ดีจรัส	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
334	เปรมฤดี	ภูธาตุนเพชร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
335	ธมนวรรณ	นามกุนี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
336	นิวัฒน์	แพนบุตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
337	ช่อผลกา	ทองคำ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
338	ธนกฤต	ศรีสมบัติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
339	ศราวัฒน์	ชুমโธสง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
340	นัฐพร	สุขศิริ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
341	อัษฎสิทธิ์	ชมภูเพชร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
342	สุทธิดา	รุคเครือ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
343	กัลยา	เจริญชาติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
344	คมกริช	โถมงาม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
345	ดวงพร	ดวงพลพรหม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
346	ธนาวรรณ	ระคนจันทร์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
347	สกุลรัตน์	สายทองมาตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
348	ณภัค	สมัครสมาน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
349	ภัคสิณี	ผูกโมตรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
350	ชรัญภรณ์	ปาไล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
351	สุมัทนา	ดุสนีย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
352	อลิสสา	พลพันธ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
353	สุชาดา	พะกะยะ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
354	ทัศนีย์	น้อยวงศ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
355	เบญจพล	อุดมรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
356	ผกามาศ	สุพร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
357	พรนภัส	แสงสุวรรณ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
358	ศิริประภา	บุญยะรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
359	สุรเชษฐ์	วิทยากุลเดช	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
360	เยาวลักษณ์	ศรีชา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
361	วันชัย	พิงภูงา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
362	อุดมพงษ์	พรมบุตร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
363	ธูมากร	เทพนทร์กลาง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
364	ศิริวิมล	ทองห้า	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
365	สมพร	คำวัง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
366	สุวรรณภา	เทพนทร์กลาง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
367	ธัญชนก	ตรีเดช	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
368	ชนกพร	ภูวะศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
369	รณกฤต	แสนพรหม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
370	ชฎาภรณ์	พรมคำ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
371	ธนาวรรณี	ภูสมนึก	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
372	สุภรัตตรา	ท่าทอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
373	พรนภา	แสนเมือง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
374	อภิชาติ	ชুমแสง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
375	แหว	อรรคนิมาตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
376	ธนัชกร	มูลมี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
377	เบญจวรรณ	สอนภูงา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
378	วิภาดา	สมภักดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
379	เนติธร	สุคำภา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
380	ธัญชนก	กองธรรม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
381	สันติ	ดวงสา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
382	พลรักษ์	คู่กระสังข์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
383	นพพล	ฝื่อโย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
384	ธนพร	เถาว์วันดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
385	อรัญญา	ชาวพา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
386	วชิราภรณ์	อัปปะมะโฮ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
387	อภิไธย	ทองใบ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
388	เกวรินทร์	ทำวงศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
389	ภาณุพงศ์	ฝื่อโย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
390	พิทักษ์สิทธิ์	ชนะมยุรา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
391	วัฒน์ชัย	สุนาอาจ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
392	เจษฎา	ฉายถวิล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
393	ปรียา	แสงวงแก้ว	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
394	สุทธิเกียรติ	สาระโภาค	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
395	อภิญญา	พลยืน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
396	ธิวาภรณ์	ดอนยงค์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
397	ภาคภูมิ	ไชยประโคน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
398	วัชรพล	พิลาลัย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
399	ภัทรนันท์	บุญราไล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
400	ไพรวิทย์	ศรีวะอุไร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
401	กัณดินันท์	วิริยะสวัสดิ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
402	อำพล	สลัปศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
403	สุนิสา	กัญญาน้อย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
404	สุวจี	มูลมาตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
405	พรสินี	มัธยม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
406	นภาพร	ข้าคมเขต	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
407	นับเดือน	พิมพ์พอก	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
408	พรนภา	ภูแสงสัน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
409	พรชิตา	ภูแสงสัน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
410	ช่อลัดดา	ทัฬะ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
411	ปรียาพรรณ	วงศ์จำปา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
412	ปรีชญา	รัตจันทร์ทอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
413	พรชนก	แสงนิกุล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
414	นันทิษา	ภาฯ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
415	ณัฐดนัย	หลงคำรัตน์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
416	สรารุช	แสงแก้ว	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	คณะ	สาขาวิชา	ผลสอบ
417	อิสรภาพ	เหลื่องอุตมชัย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
418	วาฤติ	อาจลุน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
419	ที่รัก	ชื่นใจ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
420	วชิราพรรณ	หาญพิทักษ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
421	ชูษณะ	สิงห์สถิตย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
422	ธัญญา	เทพปทุมวิไลพร	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
423	ณัชชา	ปุยพลทัน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
424	กฤตภาส	แก่นดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
425	กัญญารัตน์	แก่นดี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
426	ขวัญนภา	วรรณาม	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
427	จิระประภา	พัฒนโชติ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
428	จรัสพงศ์	วิเศษศิลป์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
429	มิลตรา	บัวสิงห์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
430	ธนพงศ์	ภูอากาศ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
431	สิรินาถ	พลเรืองทอง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
432	อริสราภรณ์	เสนา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
433	วิชุดา	มะโฮงคำ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
434	ทักษะพล	ตอพล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
435	รณชัย	ทาระ	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
436	กิงกาญจน์	ศรีวัชรกุล	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
437	ปภาวิไล	นามนัย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
438	วัชรยุทธ	ทองพิทักษ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
439	เกริกพล	ชั้นทะเลศรี	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
440	ศิริขวัญ	นันทะพันธ์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
441	ชุติมา	สนิรัมย์	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
442	สิริจรรยา	โพธิ์ละเดา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ผ่าน
443	ปาริชาติ	ติดวงษา	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
444	ณัฐพล	ผลรุ่ง	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
445	ศราวุธ	ผิวมุย	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน
446	มาลีญา	มลิตัน	ศึกษาศาสตร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา	ไม่ผ่าน

ทั้งนี้โดยยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และใช้ฉบับนี้แทน

หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทร้อยละ 50 ขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย